



ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการศึกษา โดยสถาบันพระบรมราชชนก ได้เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป และเมื่อสถาบันพระบรมราชชนก ได้กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบใหม่แล้ว จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน โดยให้ติดตามข่าวจากเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก www.pi.ac.th นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และต่อมาได้ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีให้ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน สถาบันพระบรมราชชนก ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบรัดกุม จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบของพนักงานราชการทั่วไป ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย ทั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ อีกครั้ง และขอให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก www.pi.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภากร)
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก